



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วนั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้ตรวจคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๗ แห่งประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฉบับดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาคตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๗ ราย ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน / เวลา	รายละเอียด	สถานที่
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.	ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี	ห้องประชุม ๔๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร ๔)

หากผู้ใดไม่มาสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฉบับนี้ ก็จะไม่มีการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน

ให้ผู้สอบแข่งขันแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK ระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมงในวันสอบดังกล่าว

๓. การประกาศผลสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุนภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร ๔) ชั้น ๔ หรือทางเว็บไซต์ <http://www.pnru.ac.th> / หรือ <http://person.pnru.ac.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์เปรี๊อง กิจรัตน์ภร)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

๑. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑-๐๑๔	นางสาวลลิตา ทีทา
๑-๐๑๖	นางสาวนลินรัตน์ ศรีสองเมือง
๑-๐๒๐	นางสาวนภัสวรรณ ศรีสาคร
๑-๐๒๒	นางสาวปฐมมาตี ปฐมทอง
๑-๐๒๓	นางสาวมารีสา หลีน้อย
๑-๐๓๐	นางสาวกนกทิพย์ กิ่งแก่นแก้ว
๑-๐๔๒	นายไตรรัตน์ มุสิกวัตร

